



จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฉบับออนไลน์  
ฉบับที่ 40 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI

## องคมนตรีตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566



ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



## สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

“

...ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการเตรียมการและจัดกิจกรรม ต่าง ๆ มากมาย เช่น การต้อนรับการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของท่านพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 และการจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี “PBRU Agricultural and Food Innovative Research” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ทั้ง 2 กิจกรรมมีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาท้องถิ่น และการยกระดับการวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนครอบคลุมพื้นที่ ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการเตรียมการในการรับรายงานตัวและประชุมผู้ปกครอง ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในช่วงเดือนมิถุนายนอีกด้วย และที่สำคัญมหาวิทยาลัย ยังมีการเตรียมความพร้อม งานรับพระราชทานปริญญาบัตรที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม โดยได้เริ่มให้บัณฑิตลงทะเบียนรายงานตัวเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป ดังนั้นในช่วงนี้ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัย จะอยู่ในช่วงของการปิดภาคการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ แต่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ก็ยังคงดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงขอเป็น กำลังใจและขอให้งานของทุกภาคส่วนที่ดำเนินงานอยู่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี...

”



พศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



### ปรัชญา

คุณธรรมนำความรู้ คำบูชาสังคม

### วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วย ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

### พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพมีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคำนึงถึงหลักการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมมุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ น้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม
4. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

### สารบัญ

## CONTENT

01

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การสร้างขีดความสามารถด้านอาหารและการท่องเที่ยว

04

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

08

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

12

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

19

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาท้องถิ่น

23

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่

1

การสร้าง<sup>2</sup>ความโดดเด่น  
ด้านอาหารและการท่องเที่ยว





**สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร  
ลงพื้นที่นิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ**



อาจารย์ศจีมาศ นันตสุนทร ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ณปภา หอมหวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ น้อยสำราญ อาจารย์ ดร.กวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ อาจารย์นราธร สัตย์ซื่อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อนเตรียมออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ สถานประกอบการต่าง ๆ ประกอบด้วย

- Vala huahin
- Hilton Hua Hin Resort & Spa

- Hua Hin Marriott Resort & Spa
- InterContinental Hua Hin Resort
- Charras Bhawan Hotel and Residence Hua Hin
- Dudit D2 huahin
- Holiday Inn Resort Vana Nava Hua Hin

การเตรียมฝึกออกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ ส่งผลให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการวางแผนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะ ฝึกความอดทน การใฝ่เรียนรู้ การทำงานร่วมกับผู้อื่น





## คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือ

### กับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัยที่เที่ยง้องกับคหกรรมศาสตร์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไทรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัยที่เที่ยง้องกับคหกรรมศาสตร์ ร่วมกันผลักดันให้เกิดการขยายตัวของโรงเรียนการเรือนและการวิจัยเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง ร่วมกันสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร นิสิต นักศึกษา และองค์ความรู้

เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์

โดยทั้งสองสถาบันจะร่วมมือกันในการพัฒนาการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การสร้างหลักสูตร การสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ รวมถึงการบูรณาการความรู้ การวิจัยและบริการวิชาการ การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและการจัดประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนานิสิต นักศึกษา ผ่านการจัดโครงการและกิจกรรม สนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเรียนการสอนและการวิจัยตามสาขาที่เชี่ยวชาญ ผ่านการแลกเปลี่ยนบุคลากร คณาจารย์และนักวิจัย หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โอกาสนี้ บุคลากรจากโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้อบรมและฝึกปฏิบัติการทำอาหารคาวและอาหารหวานให้กับนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์และสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

ยุทธศาสตร์ที่

๒

การยกระดับ  
คุณภาพบัณฑิต





## กองพัฒนานักศึกษา

# จัดโครงการการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการรุ่นจิ๋ว เพื่อเสริมสร้างเทคนิคและทางเลือกในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา

อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการรุ่นจิ๋ว (MINI ENTREPRENEUR) ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 -3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในหลายรูปแบบ และมีธุรกิจเกิดใหม่ สวนกระแสวิกฤตเศรษฐกิจ และมีธุรกิจเดิมที่ยังคงสามารถดำเนินอยู่ได้ แต่บางธุรกิจต้องปิดตัวลง โดยในปัจจุบันมีการประกอบธุรกิจผ่านรูปแบบออนไลน์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากส่งผลต่อนักศึกษาที่สนใจในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น และการอบรมทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและวิชาชีพของตน

กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดอบรมในครั้งนี้นี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจให้แก่นักศึกษา เสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาและสร้างทางเลือกให้กับ

นักศึกษาในการประกอบอาชีพ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์คงขวัญ ศรีสะอาด และอาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เรื่องของแผนการตลาด แผนการบริหารองค์กร แผนการผลิต แผนการเงินและการปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ







## นักศึกษา ร่วมขบวนเชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566

### Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ ที่จัดขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ เพื่อเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 อย่างสุจริต โปร่งใส โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรม

## โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการประเพณีขึ้นพระนครคีรี ถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว



อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ คุ่มหอม อาจารย์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักเรียนชั้นปีที่ 4 (สายศิลป์ – คำนวณ) เข้าร่วมโครงการประเพณีขึ้นพระนครคีรี ถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ อุทยาน ประวัติศาสตร์ พระนครคีรี ( เขาวัง )

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้กราบสักการะ ขอพรพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างประเพณีขึ้นพระนครคีรีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันจะสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน และประชาสัมพันธ์หลักสูตรสายศิลป์-คำนวณ ให้สังคมได้รับรู้ และให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวทาง ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติภาคสนาม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จินห์จุฑา สุวรรณคัมภีระ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และคุณกฤษฎา อินกงลาด ช่างเมืองเพชร เป็นวิทยากรในการบรรยาย ให้ความรู้กับนักเรียน





## สร้างนวัตกรรมด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคม

อาจารย์คมชนัญ ไหวหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมยุทธศาสตร์พอเพียง และค่ายครุศาสตร์จิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

โดยนักศึกษาได้ใช้เครื่องมือทางวิศวกรสังคม มาใช้ในการสำรวจและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ประกอบด้วย ไฟาประกาน นาฬิกาชีวิต TIMELINE พัฒนาการ และ TIMELINE กระบวนการ ซึ่งหลังจากเก็บข้อมูลแล้ว นักศึกษาจะนำเครื่องมือ M.I.C MODEL มาแก้ปัญหาค และสร้างนวัตกรรมต่อไป



ยุทธศาสตร์ที่

3

การผลิตและ

พัฒนาวิชาชีพครู





## คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม Upskill ให้กับศิษย์เก่า

### ในการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียน ที่ตอบโจทย์ วPA แผนและคลิปการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการ“การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ACTIVE LEARNING: AL เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนที่ตอบโจทย์ วPA แผนและคลิปการสอน” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิกธีร์สูงเนิน อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคุณครูตติ จิรนันต์ศัย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มาเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบไปด้วย ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ที่สนใจทั่วไป





## สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สนองงานโครงการในพระราชดำริฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2566 (จุดประกายการเรียนรู้ ครู ตชด. ต้นแบบ) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะและชีวิต (อาคารนิวัตสมเสร) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 11 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ

พ.ต.ท.คำนิง สงสม ครู(สบ3) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 กล่าวว่า “กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินงานและสนองงาน

โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีที่ตั้งกระจายตามแนวชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคมทั่วทุกภาคของประเทศ ปัจจุบันมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด 218 แห่ง จึงจำเป็นต้องต้องเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดประเมินผล การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของการ





พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนตามแนวชายแดน เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 เกิดจากกลไกความร่วมมือ ในการฝึกกำลัง การสนับสนุน การสร้างเสริมเพิ่มพูนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในลักษณะร่วมกันพัฒนา เกิดจากนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างกองกำกับการฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”

การอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายภาพรวมมุมมองการศึกษาในมิติใหม่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย การแบ่งกลุ่มของครูใหญ่และครูวิชาการของโรงเรียน เพื่อร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมระดมความคิดจัดทำแผน

กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนของผู้เรียนผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาภายใต้บริบทโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การแบ่งกลุ่มของครูภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อสอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ และสนุกคณิต คิดสร้างสื่อพร้อมฝึกปฏิบัติให้เกิดผลงานสื่อเชิงสร้างสรรค์ของแต่ละโรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการแบ่งกลุ่มของครูอนุบาล เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติในหัวข้อหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี 2566 และการจัดทำคำอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ การศึกษาคุณงามโรงเรียนต้นแบบในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาการ) ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี





ยุทธศาสตร์ที่

4

การวิจัยและ  
พัฒนานวัตกรรม





**มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสถานศึกษาและเครือข่าย  
นำเสนอผลงานวิจัยด้านอาหารและการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรม  
“RAINS for LCP Food Valley 2023”  
สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดในการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO**

วันที่ 1 พ.ค. 66 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย RAINS for LCP Food Valley นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้การต้อนรับนายธรรมบุญ ศรีวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “RAINS for LCP Food Valley 2023” ที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น ณ ศูนย์อาหาร ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เพชรบุรี อาจารย์ ดร.กวีพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า “เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ในแผนงาน RAINS for LCP Food Valley ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยแบบ Quad-Helix ได้แก่

ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค องค์กรภาคธุรกิจกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งสามแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการทำงานแบบประชารัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในภูมิภาคภาคกลางตอนล่าง” ภายในงานประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภคและฐานทรัพยากรธรรมชาติ ในกลุ่มอาหาร 2 กลุ่ม คือ Healthy food และ Cultural food เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและลดการนำเข้าสินค้าอาหารจากต่างประเทศ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือเพื่อสุขภาพ





จากสมุนไพรท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมีวีแกนบอล มีโปรตีนพืชจากท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์อาหารวัฒนธรรม 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมเบ็ดจุนุ่นเพื่อสุขภาพ ใช้สารทดแทนความหวานพลาตินที่มีค่า GI ต่ำ ผลิตภัณฑ์ ธัญพืชอัดแท่งให้พลังงานสูงจากกระยาสาธกร และผลิตภัณฑ์ คุกกี้ลำควนผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการโครงการเพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีวิสัยทัศน์ในการที่จะเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ของจังหวัดเพชรบุรีที่จะเป็นเมืองเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ และเมืองนำอยู่ นำกิน นำเที่ยวระดับประเทศ สู่การเป็น เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก โดยมหาวิทยาลัย มีเป้าประสงค์หลักในการเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการ ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยด้านอาหาร การท่องเที่ยว และการโรงแรมที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ผ่านรูปแบบการบริหารจัดการด้วยการบูรณาการ ศาสตร์แบบ Cluster (Food Tourism and Hospitality Cluster) ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์องค์ความรู้หลักของศาสตร์พระราชาเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น มีนโยบายในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างเครือข่าย เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของนักวิจัย สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้วยการบูรณาการให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและสอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลง นายธรรมบุญ ศรีวรรณระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวถึงบทบาทของ มหาวิทยาลัยราชภัฏว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นรากฐานสำคัญ ของประเทศชาติ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการรับใช้สังคม ด้วยการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปสู่การ แก้ปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

สนับสนุนการวิจัยตามความต้องการในแต่ละพื้นที่ โดยเน้น การวิจัยและการบริการวิชาการที่มองเห็นการใช้ประโยชน์ และผู้ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน เกิดการสร้างคุณค่า และ มูลค่าเชิงพาณิชย์ เป้าหมายสำคัญของการสร้างผลงาน วิจัย คือ ได้นวัตกรรมหรือวิทยาการใหม่ ๆ ที่ทันสมัย ทันต่อ เหตุการณ์ โดยมุ่งให้เกิดงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และนำงาน วิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพื้นที่ ตลอดจนสามารถเพิ่ม มูลค่า เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากและ ถ่ายทอดสู่สังคม จึงจะถือว่าเป็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างมั่นคง ยั่งยืนและคุ้มค่า







### ผู้บริหารสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เข้าร่วมนิทรรศการ “ผ้ายก พัสตราภรณ์ล้ำค่า ภูเขาสองแผ่นดิน”  
พร้อมเดินแบบผ้าไทย นำเสนอลายผ้าปลาทุ ผลงานวิจัยโดยศูนย์มะริด-สิงขรศึกษา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ผ้ายก พัสตราภรณ์ล้ำค่า ภูเขาสองแผ่นดิน” Brocade Textile : Treasures of Two Nations และประทานรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่อทางด้านศิลปวัฒนธรรมในงานการประชุมวิชาการศิลปปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยฯ เข้าเฝ้ารับเสด็จและถวายของที่ระลึก เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 66 ณ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา

มัธยมนันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมการเดินแบบผ้าไทย “สิริพัสตราสุราษฎร์ธานี” ในงานการประชุมวิชาการศิลปปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย โดยได้นำชุดเดินแบบโมเดิร์นสไตล์ลายผ้าปลาทุ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยจากศูนย์มะริด-สิงขรศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับความชื่นชมอย่างมาก

สำหรับการประชุมวิชาการศิลปปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 เป็นความร่วมมือกันทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมในลักษณะเครือข่ายที่จะทำให้การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักศิลปปะและวัฒนธรรมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในด้านการสนับสนุน ถ่ายทอด ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปปะวัฒนธรรม



รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพราะการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือเครือข่าย ศิลปวัฒนธรรมจะลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนที่อาจทำให้สิ้นเปลือง ทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ และเวลา นอกจากนี้ การดำเนินงานในลักษณะเครือข่าย ศิลปวัฒนธรรม จะสร้างพลังในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายใหญ่ เพื่อเชื่อมต่อโยงใย (Connect) บุคลากรที่ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทำให้คนมาเจอกันได้อย่างกว้างขวาง นับว่าเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีพลังและต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม







## "PBRU Agricultural and Food Innovative Research"

### ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี "PBRU Agricultural and Food Innovative Research" ณ ห้องประชุมพะยอม แก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนายณัฐชัช นำพูลสูงสันต์ ผู้อำนวยการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร บุคลากรจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3 คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามรส ทั้งรสเปรี้ยวจากมะนาว รสหวานจากน้ำตาลโตนดและรสเค็มจากเกลือทะเล เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่หลากหลาย สะท้อนผ่านภาพของทุ่งนาป่าตาล เทือกเขาและท้องทะเล สอดรับกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเกษตร

ด้านอาหาร ด้านการท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ ผ่านรูปแบบการบริหารจัดการด้วยการบูรณาการศาสตร์แบบคลัสเตอร์ (Food Tourism and Hospitality Cluster) เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดเพชรบุรีที่จะเป็นเมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว ระดับประเทศ สู่การเป็น เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก (UNESCO)"

โดยมหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์หลักในการเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยด้านอาหาร การท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ซึ่งเกิดจาก





ความร่วมมือระหว่างคณะ และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์องค์ความรู้บนหลักของศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต และสนับสนุนบุคลากร ผู้ประกอบการ หรือสถานประกอบการ เพื่อมุ่งพัฒนา สร้างสรรค์ อาหาร และขนมหวานเมืองเพชร ให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่ ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเชื่อมโยง กับการบูรณาการเชิงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงาน ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน บนพื้นฐาน ของความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ที่เปลี่ยนแปลง และเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มุ่งสร้าง เอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยว ให้ได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ

นายณัฐชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็น มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการสร้างสรรค งานวิจัยและนวัตกรรม นำสู่การแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับ ความต้องการของชุมชน การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การเสริมพลังแก่ชุมชนในจัดการตนเอง สนับสนุนการวิจัย ตามความต้องการในแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการวิจัยและการ พัฒนานวัตกรรมที่มองเห็นการใช้ประโยชน์และผู้ใช้ประโยชน์ อย่างชัดเจน เกิดการสร้างคุณค่าและมูลค่าเชิงพาณิชย์ มีเป้าหมายสำคัญ คือได้นวัตกรรมหรือวิทยาการที่ทันสมัย ก็นต่อเหตุการณ์และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อท้องถิ่น”





ยุทธศาสตร์ที่

๕

การพัฒนาท้องถิ่น





## สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

นำสมาชิกวิสาหกิจชุมชนช้างแรกไปเพิ่มทักษะและความรู้  
ในการบริหารจัดการกลุ่มและการผลิตเมล็ดโกโก้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนากองทัพอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากร สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไปศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ผลิตโกโก้ชุมชนช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2566

สำหรับกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน “เสื่อชุมชนดี” บางสะพาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดจันทบุรี ศึกษาในเรื่องการจัดการและบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และกลุ่มโกโก้สุรียา ผู้ผลิตโกโก้ส่งออก จังหวัดจันทบุรี เรื่องการผลิตและคัดเลือกเมล็ดโกโก้ตลอดจนการร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนการวางแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในด้านต่าง ๆ และนำความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาปรับใช้กับกลุ่มของตนเอง







## คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในพระราชดำริฯ

### นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสาหร่ายทะเล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลเชิงพาณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงสาหร่าย ผักกาดทะเลเชิงพาณิชย์ ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในพระราชดำริฯ ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสาหร่ายทะเล บ้านพะเนินและบ้านแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่่า “สืบเนื่องจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตระหนักและให้ความสำคัญ ในการยกระดับคุณภาพการผลิตทางการเกษตรทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพและมูลค่า รวมถึงการขับเคลื่อนการเกษตรและอาหารปลอดภัย ซึ่งจากการทำเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์สภาพชุมชน และจัดทำแผน พัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยง

สาหร่ายพวงอุ้งประสบปัญหาราคาลดลงตกต่ำ ในช่วงที่มีผลผลิตออกมาพร้อมกัน และมีส่วนของสาหร่ายที่ตกเกรด ไม่เหมาะกับการบริโภคต้องทิ้งไป เป็นจำนวนมาก ในขณะที่ช่วงฤดูฝน สาหร่ายไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ทำให้เกษตรกรต้องขาดรายได้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพชรบุรี และโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง แบบ

ผสมผสาน ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการจัดทำโครงการบริการ





วิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง  
สาหร่ายผักกาดทะเลเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มทางเลือก  
ในการเลี้ยงสาหร่ายของเกษตรกร รวมถึงยังมีโครงการ  
ต่อเนื่องในการการนำเศษเหลือหรือผลผลิตที่ตกเกรด  
มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า ซึ่งอยู่ระหว่าง  
การ

ดำเนินการของทีมวิจัย และจะทำการถ่ายทอดองค์  
ความรู้แก่เกษตรกรในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย เพื่อ  
เป็น การเสริมขีดความสามารถในการพึ่งพาตัวเอง”

ขณะที่กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย  
การบรรยายเทคนิคการเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล  
โดยคุณประพันธ์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการ  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล  
เพชรบุรี การปฏิบัติการประกอบอาหารและ  
แปรรูป

สาหร่ายผักกาดทะเล 3 เมนู ได้แก่ ลุยสวนสาหร่าย  
ผักกาดทะเล เกมปุระสาหร่ายผักกาดทะเลและต้มจืด  
สาหร่ายผักกาดทะเล วิทยากรโดยบุคลากรจาก  
โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
ก่อนที่จะออกเดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการ





ยุทธศาสตร์ที่

6

การเพิ่มประสิทธิภาพ  
การบริหาร





**คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเพชรพิทยาคม เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการ  
ภายในศูนย์อาหาร อาคารนิวัตสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี**

ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ประกอบการร้านค้า  
อาหารในโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  
เดินทางเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ  
งานโภชนาการและงานคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันก่อนนี้  
ณ ศูนย์อาหาร อาคารนิวัตสโมสร (อาคาร 25)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก  
อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล รองอธิการบดีด้าน  
ความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดการราย  
ได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษา  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย  
นางสาวอโนมา อรุณทัยสกุล นางสาวพรพิมล ทิมทวี  
งานรายได้และทรัพย์สิน และนายเจริญ แสง  
คำกุล นักวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยน  
เทคนิค การบริหารจัดการงานโภชนาการ การ  
ยกระดับ มาตรฐานคุณภาพอาหารและบริการ ใน  
ฐานที่ศูนย์อาหารอาคาร นิวัตสโมสร ด้  
รับการรับรองมาตรฐานตามกฎกระทรวงสุข







**สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี**  
**ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**



วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องเอกศักดิ์ บุตรสลับอาคารสุเมรตันติเวชกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฐ ทรัพย์นาวิณ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสภาคณาจารย์

และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ภายใต้โครงการศึกษาดูงานการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่





ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการ เข้าศึกษาดูงานในกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน เรียนรู้งานด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงาน การสนองความต้องการของผู้รับบริการและสามารถ นำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยน ความรู้และกระบวนการทำงานในด้านงานทะเบียนและ ประมวลผล งานแผนการเรียน งานพัฒนาหลักสูตร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารทั่วไปและงาน ประกันคุณภาพการศึกษา





# มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

## มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ปี 2564, ปี 2565

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
เพื่อกระตือรือร้นในการพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกด้าน



### ประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585)



วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม  
เอกศักดิ์บุตริล อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ปรึกษา  
คณะกรรมการจัดทำ เป้าหมาย และตัวชี้วัดการพัฒนา  
จังหวัดเพชรบุรีระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585) เป็น  
ประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำ  
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ระยะ 20 ปี  
การประชุมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอหัวข้อ  
(ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีในอนาคต

20 ปีข้างหน้า การระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน  
ภาคประชาสังคม และประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  
สำหรับแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ประกอบด้วย แผนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและระบบ  
การศึกษาแบบใหม่ แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
และสิ่งอำนวยความสะดวก แผนการจัดการธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์และแผนการพัฒนา  
เมืองให้ทันสมัยและศักยภาพสูงด้วยนวัตกรรมยุคใหม่





**สถานี**  
ประชาชน

# ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากร กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มรท.เพชรบุรี



## กลุ่มงานสื่อสารองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้านการพัฒนาการสื่อสารองค์กร นำบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์กรเข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดการเข้าศึกษาดูงาน ดังนี้

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สื่อสาราระณะแห่งแรกของประเทศไทยและอาเซียน ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดยเข้ารับฟังการบรรยาย โครงสร้างองค์กร ที่ดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 และทางหน่วยงานได้มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมเพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส ประกอบด้วย จริยธรรมในการผลิตรายการและจริยธรรม ของพนักงาน

นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านกระบวนการผลิตและออกอากาศ ด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และด้านการผลิตและ

บริหารสื่อใหม่ และร่วมชมการถ่ายทอดสดรายการ สถานีประชาชน จากสตูดิโอ 3 ไทยพีบีเอส โดยมี คุณกานดา จำปาทิพย์ บรรณาธิการรายการสถานีประชาชน ให้การต้อนรับพาเยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ ของไทยพีบีเอส ประกอบด้วยห้องศูนย์รวมระบบอุปกรณ์ ห้องควบคุมด้านเทคนิค ห้องควบคุมการออกอากาศ และห้องกราฟิก/ศิลปกรรม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เดินทางไป ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์





ดร.นพดล ปรารงค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา  
นักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พระนครศรีอยุธยา กล่าวให้การต้อนรับ ก่อนที่จะมี  
การแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานในด้านการขับเคลื่อน  
งานด้านการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กรของ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โอกาสนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งวัฒนธรรม  
สถานในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เช่น สะพานประตูเทพมี สะพานบ้านดินสอ  
วัดบรมพุทธาราม วัดสิงหาราม วัดสวนหลวงคางคาว  
เป็นต้น

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเปิดพื้นที่ให้เข้า  
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานในส่วนของศูนย์สื่อสารองค์กร

ที่แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  
กลุ่มภารกิจจุฬาสัมพันธ์ กลุ่มภารกิจนานาชาติสัมพันธ์  
และกลุ่มภารกิจสังคมสัมพันธ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร  
(หอสมุดกลาง) ที่นอกจากจะเป็นสถานที่ในการค้นคว้า  
หาความรู้สำหรับนิสิตแล้ว ยังเป็นสถานที่ในการรองรับ  
สนับสนุนคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตในการผลิตสื่อ  
ที่ใช้ในการเรียนการสอน รวมไปถึงห้องที่ใช้ในการ  
ไลฟ์ขายสินค้า สร้างรายได้ให้กับนิสิต นอกจากนี้  
ยังได้เยี่ยมชมในส่วนของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย FM.101.5 MHz ที่ดำเนินการทั้งใน  
รูปแบบ Radio และ Radio+ ออกอากาศในเวลา  
06.00 – 24.00 น. รวม 18 ชั่วโมงต่อวัน มีรายการที่  
ออกอากาศจำนวน 65 รายการ โดยจะมีคณาจารย์  
และนิสิตร่วมดำเนินงานในการผลิตรายการ







**กลุ่มงานกายภาพ ภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม  
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มรภ.จอมบึง**



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานกลุ่มงานกายภาพ ภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางนันทวรรณ เอมบุญลิกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีนายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานกายภาพ ภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม และบุคลากรกลุ่มงานกายภาพ ภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับ

สำหรับกลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีหน้าที่กำกับดูแลระบบงานกายภาพให้เป็นไปตามผังแม่บท

จัดทำข้อมูลอาคาร (GIS) ปรับปรุงแบบอาคาร และแบบระบบสาธารณูปการ ปรับปรุงผังแม่บท รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม อาทิ สำรอง ออกแบบคำนวณโครงการสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ออกแบบทางวิศวกรรมการทาง ออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า สุขาภิบาล การตรวจสอบและทดสอบทางด้านวิศวกรรม กำกับดูแลรักษาสวนหย่อม สนามหญ้า รวมถึงต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งงานหลัก ๆ ออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง งานสถานที่และภูมิทัศน์ งานสาธารณูปโภค และซ่อมบำรุงและงานสวัสดิการรักษาความปลอดภัยและจราจร





**โครงการประเมินความรู้ความสามารถ  
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร**

ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินโครงการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตามมาตรา 26/4 (2) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันก่อนนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ เกษวัฒนากุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายอภิวัฒน์ เพ็ชรสวาท หัวหน้างานสารบัญญโทคและซ่อมบำรุง และนายกันวรุจน์ เอกวัตร ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กลุ่มงานกายภาพ ภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นคณะกรรมการ ในการดำเนินงานประเมินครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับการ

ประเมินฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 7 คน







**โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชุมผู้ปกครอง  
ชั้นประถมศึกษา EP – MITSL ประจำปีการศึกษา 2566**



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษา EP – MITSL ประจำปีการศึกษา 2566 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.มณัญญา ปรียวิชญภักดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนามันทีและวิชาการ และคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับผู้ปกครอง

อาจารย์ ดร.สรรเสริญ เสาหสภิตย์ ผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนเป็นหลัก พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่สอนทักษะการนำเสนอ สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของสุงภาวะทางอารมณ์ที่ดี ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เล่นเกม ร้องเพลง เล่นดนตรี”

โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.มณัญญา ปรียวิชญภักดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดีด้วย





**งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา นำอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
"แนวทางการออกแบบหลักสูตรการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา"**



อาจารย์ ดร.มัญญา ปรียวิชัยภักดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการออกแบบหลักสูตรการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา” ที่งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการออกแบบหลักสูตรการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา” จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับหลักแนวคิด แนวทางการตรวจสอบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาและสามารถนำไปออกแบบและพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาว่าเป็นไปตามมาตรฐาน และตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของหลักสูตรการศึกษา

โดยมีการอภิปรายเรื่องนโยบายของ กมอ. หลักการ แนวคิดและแนวทางในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : มุมมองและประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร





**มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี**

**หารือเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี (พ.ศ.2566 – 2585) จังหวัดเพชรบุรี**



วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพะยอม แก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายธรรนูญ ศรีวรรณะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี (พ.ศ.2566 – 2585) ของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายวางแผนและพัฒนากายภาพ ประธานคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฐ ทรัพย์นาวิณ รองประธานคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มเป้าหมายจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าร่วม

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี โดยในส่วนของภาครัฐ ได้เสนอในส่วนของบริการสาธารณะด้านความปลอดภัย สาธารณะ ยุติธรรม ภาษี โครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัย

และการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ภาคธุรกิจเสนอในเรื่องของการค้าขายและการพาณิชย์ทุกด้าน ทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและบริการ ขณะที่ภาคประชาชน เสนอในเรื่องของการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดเพชรบุรีสามารถกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี (พ.ศ.2566 – 2585) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 และใช้เป็นกรอบการพัฒนาจังหวัดระยะยาวในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

หลังจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงาน จะวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอภาพรวมให้กับจังหวัดเพชรบุรี ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม นี้





## คณะพยาบาลศาสตร์ฯ จับมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ “อสม. Diamond” ด้านการดูแลผู้สูงอายุ



วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับนายแพทย์เพชรฤกษ์ แกนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ “อสม. Diamond” ด้านการดูแลผู้สูงอายุเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วม

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีหลักการสำคัญอยู่ที่การสร้าง ความเข้มแข็งของสุขภาพชุมชนและคุณภาพชีวิตในแนวทางที่ใช้ศักยภาพด้านสุขภาพซึ่งพื้นที่เป็นแกนหลัก ร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับสุขภาพ โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การทำงานเรื่องการพัฒนาสุขภาพของบุคคลพัฒนาระบบบริการสุขภาพและกลไกการให้บริการในระดับต่างๆ การจัดระบบข้อมูลสุขภาพ และองค์ความรู้ของงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสื่อสารงานพัฒนาสุขภาพชุมชนและคุณภาพชีวิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ความโดดเด่นด้านอาหารการท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบทบาทในการสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ รวมถึงการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาสุขภาพชุมชนและคุณภาพชีวิตให้มีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน หน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีจะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการให้ข้อมูลเพื่อเชื่อมประสานงานระดับพื้นที่ รวบรวมข้อมูลสุขภาพชุมชนระดับต่างๆ เพื่อรองรับการสนับสนุนทางด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และบูรณาการการทำงานในด้านต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี





## งานบริหารงานทั่วไปร่วมกับงานบริหารงานบุคคล

### จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำในหนังสือราชการ และรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำในหนังสือราชการ และรายงานการประชุม ซึ่งงานบริหารงานทั่วไปร่วมกับงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้บริหารหน่วยงาน บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สารบรรณและบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วม

สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานราชการถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การสื่อสารโดยใช้ภาษาที่ดี ถูกต้อง ชัดเจน สามารถบอกวัตถุประสงค์ได้อย่างตรงประเด็น เข้าใจง่าย จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารนั้น สร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้ที่ต้องการสื่อสารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้บริหารหน่วยงาน หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน สารบรรณมีความเข้าใจภาษาในการเขียน การเลือกใช้ถ้อยคำให้มีความเหมาะสม สามารถเขียนหนังสือราชการการติดต่อหนังสือและการจัดทำรายงานการประชุม รวมทั้งเข้าใจระเบียบงานสารบรรณเป็นอย่างดี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจความสำคัญของการเขียนหนังสือราชการ และ

รายงานการประชุม ได้รับความรู้และเข้าใจในสาระสำคัญ รวมถึงหลักการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ ได้อย่างถูกต้อง สามารถเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมได้อย่างมีศิลปะและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเบญจวรรณ พลชัย นิตกรชำนาญการ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ระบบงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ







## ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

### นำผลิตภัณฑ์ "คลัสเตอร์ขนม"

จัดแสดงในกิจกรรมหมุนเสริมผู้ประกอบการคลัสเตอร์ขนมขยายตลาดสู่ต่างประเทศ THAIFEX 2023



ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมหมุนเสริมผู้ประกอบการคลัสเตอร์ขนมขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ในงาน THAIFEX 2023 ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA : New Economy Academy) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2566 ณ อิมแพคเมืองทองธานี โดยภายในงานมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 2,000 ราย จากกว่า 120 ประเทศ

สำหรับผู้ประกอบการคลัสเตอร์ขนมที่มีออกบูธร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีทั้งหมด 8 กิจการ จาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

1. ป้อนคำหวาน จังหวัดเพชรบุรี
2. กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ BananaIndy จังหวัดเพชรบุรี
3. ตาลอบน้ำผึ้ง Green Kitchen จังหวัดเพชรบุรี
4. ผลิตภัณฑ์จากกล้วย โดยวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ จังหวัดสมุทรสงคราม
5. บริษัท ไทยเอเชียบิสกิต จำกัด แม่เล็ก จังหวัดสมุทรสาคร
6. Teya ขนมเพื่อสุขภาพ จังหวัดสมุทรสาคร
7. LEERICE ผลิตภัณฑ์ข้าวแต้นน้ำแดงโม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
8. ผลิตภัณฑ์ Mother Chef จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยผลิตภัณฑ์ตาลอบน้ำผึ้ง Green Kitchen และกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ BananaIndy ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะของ UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมออกงานด้วย





**องคมนตรีตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน**

**ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น**



วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนับตั้งแต่ปี 2561-2566 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา รวมทั้งสิ้น 359 โครงการ ในพื้นที่ 284 หมู่บ้าน

นอกจากนี้ ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและรายคณะทั้ง 8 คณะ และรับฟังการนำเครื่องมือและกระบวนการวิศวกรรมสังคมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อนำมาเพาะ soft skills

ให้นักศึกษาเติบโตเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรมและเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาได้เข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

และในบ่ายวันเดียวกัน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลห้วยสะพานอาทิ โครงการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ห้วยสะพาน-วังตะโก โครงการการเรียนรู้และการสืบสานอาหารท้องถิ่นสำหรับศูนย์เด็กเล็ก โครงการพัฒนาและยกระดับกล้วยหอมทองสู่การค้าเชิงพาณิชย์ โครงการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งสลอด โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไร่มะขาม และโครงการส่งเสริมป่าชุมชนเพื่อคาร์บอนเครดิต





# มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้รับการจัดอันดับ Impact Ranking



## 2023

SDGs



PBRU มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



( Sustainable Development Goals : SDGs )  
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

## อันดับที่

ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ



- ด้านจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
- ด้านยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
- ด้านบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง
- ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



[www.pbru.ac.th](http://www.pbru.ac.th)



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : งานสื่อสารองค์กร



[PBRU\\_Official](https://www.instagram.com/PBRU_Official)



[PBRUOfficial](https://twitter.com/PBRUOfficial)



[PBRUOfficial](https://www.tiktok.com/@PBRUOfficial)



[PBRU Channel](https://www.youtube.com/channel/UC...)